

สกสศ.ปลื้ม ปี 67 องค์กรค่าการฯมีกำไร จ่ายหนี้เงินยืมได้ 55 ล้าน ตั้งเป้าปี 68 ปรับโฉมร้านค้าใหม่และสื่อการสอน พร้อมเปิดตัวคาเฟ่บอร์ดเกมสแหลงเรียนรู้อสำหรับเด็กและเยาวชน

นำเสนอเมื่อ : 17 ธ.ค. 2567

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ดร.พีระพันธ์ หเมะรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสศ.)
เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2567 องค์กรค่าของ สกสศ. มีรายได้ 1,952 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ารายจ่ายถึง 242 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2566 ที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายเพียง 105 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2567
จึงมีรายได้สูงกว่าปี 2566 ถึง 137 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 130
จากผลประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานั้น ทำให้สามารถคืนเงินยืมให้กับ สกสศ. จำนวน 55 ล้านบาท
ซึ่งสร้างความมั่นใจในด้านการบริหารจัดการทางการเงินอย่างโปร่งใส โดยเงินที่ได้รับคืนนี้ สกสศ.
จะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดสวัสดิการเพื่อครู บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกต่อไป

เลขาธิการ สกสศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับปี 2568 องค์กรค่าของ สกสศ. จะมีการปรับโฉมใหม่
ทั้งร้านค้าและสื่อการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 29,000
แห่ง ในการลดภาระให้กับครูและนักเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข
ให้มีการปรับโฉมใหม่ร้านค้าภัณฑิชาทุกสาขา เพิ่มความสะดวกต่อผู้มารับบริการ
และจัดสรรสื่อการเรียนการสอน หนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพ
และฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการสอนในทุกระดับการศึกษา

“นอกจากการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแล้ว
ยังวางแผนเปิดตัวคาเฟ่บอร์ดเกมที่ร้านค้าภัณฑิชาภัณฑิชาลาดพร้าว
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ
โดยเป็นการผสมผสานระหว่างบรรยากาศของคาเฟ่และกิจกรรมเสริมทักษะผ่านบอร์ดเกมหลากหลายรูปแบบ
มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
และฝึกฝนทักษะผ่านการเล่นเกมที่สร้างสรรค์”ดร.พีระพันธ์กล่าวและว่า องค์กรค่าของ สกสศ.
ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ช้อสินค้าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้ในราคาพิเศษ
แจกฟรีสื่อการเรียนรู้อย่างเดียวในโหลดแอปพลิเคชัน Suksapan หรือ SSP Mall มีสินค้าให้เลือกกว่า 1,000 รายการ
พร้อมมอบส่วนลดสูงสุดถึง 60% ส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.otep.go.th หรือ
www.suksapanmall.com

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS](#) วันที่ 12 ธันวาคม 2567